

Thai - BISPA ตัดปีกผู้ประกอบการไทย



Thai - BISPA ตัดปีกผู้ประกอบการไทย ตั้งเป้าขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมอย่างยั่งยืน การผลักดันประเทศเพื่อก้าวไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้และอุตสาหกรรมฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) จำเป็นจะต้องมีการยกระดับวิสาหกิจไทยให้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น อุทยานวิทยาศาสตร์และศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี จึงเป็นองค์การหลักที่จะทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมไทย นับเป็นเวลากว่าทศวรรษ ที่มีการจัดตั้ง สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai Business Incubators and Science Parks Association : Thai-BISPA) ภายใต้การสนับสนุนจาก 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.), สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางเครือข่ายของกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศ ในการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจใหม่ให้เกิดขึ้นในประเทศและผลักดันสู่ระดับนานาชาติ ด้วยการประสานงานและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร พัฒนาความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ เสนอแนะแนวทางในการยกระดับกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ หนึ่งในกิจกรรมที่สมาคมฯ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี คือ Thai-BISPA Day งานสัมมนาที่เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อถ่ายทอดความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อวงการบ่มเพาะธุรกิจ และเนื่องในวาระครบรอบ 10 ปีของการจัดตั้งสมาคมฯ งาน Thai-BISPA Day ในปีนี้ จึงจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Building Sustainable Innovation Community” เพื่อเน้นย้ำในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทป จำกัด (มหาชน) และ สมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจเงินร่วมลงทุน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จอห์น มิลลาร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเชิงกลยุทธ์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มาร่วมถ่ายทอดแนวคิดองค์ความรู้และการต่อยอดนวัตกรรมการมาพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ในโอกาสครบรอบ 10 ปีสมาคมฯ ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัล Thai-BISPA Awards 2019 ให้แก่หน่วยงานกิตติมศักดิ์ที่สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงหน่วยงานบ่มเพาะธุรกิจที่มีผลงานอันดีเด่น และผู้ประกอบการที่มีศักยภาพภายใต้การดูแลของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ที่เป็นเครือข่ายสมาชิกสมาคม เพื่อส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ พร้อมเสนอรายชื่อเข้าสู่การประกวดในระดับนานาชาติต่อไป

ดร. ศักรินทร์ ภูมิลรัตน์ นายกสมาคมไทยบิสปา เปิดเผยว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมาคมได้ผลักดัน ขับเคลื่อน และเชื่อมโยงระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศ ผ่านกิจกรรมและบริการต่างๆ ของสมาคม โดยเน้นในเรื่อง

ของการพัฒนากำลังคน การพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม การขยายเครือข่ายพันธมิตร รวมทั้งการจัดประกวดเพื่อเฟ้นหาและผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยก้าวไปแข่งขันเวทีระดับโลก พร้อมสนับสนุนให้เกิดการจับคู่ธุรกิจ ซึ่งเรามองว่าองค์ประกอบที่สำคัญของการบ่มเพาะธุรกิจไทยอย่างยั่งยืน คือ ความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยีจากการวิจัยและพัฒนา ความพร้อมของการเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงโมเดลธุรกิจที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาด”

“แนวโน้มอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพ มีความโดดเด่นและมีโอกาสเติบโตได้อย่างรวดเร็วได้ในระดับโลก คือ อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ซึ่งครอบคลุมอุตสาหกรรมเป้าหมาย 4 อุตสาหกรรม ได้แก่ เกษตรและอาหาร พลังงานและเคมีชีวภาพ การแพทย์และสุขภาพ และการท่องเที่ยว ที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ของสหประชาชาติอย่างน้อย 5 เป้าหมาย ได้แก่ การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์ความหลากหลาย ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ สมาคมฯ ในฐานะศูนย์กลางเครือข่ายกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศ จะสร้างระบบนิเวศของนวัตกรรมให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน โดยผสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม”